

4. โอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้ที่พักในต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาทางไกลเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตให้กับคนไทยทุกคนได้เพิ่มพูนความรู้ และเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่พักในต่างประเทศสามารถเรียนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชโดยไม่ต้องเดินทางกลับมายังประเทศไทย สามารถทำการเรียนการสอน เข้ารับการสอนเสริม เลือกแผนการศึกษา ก1 ก2 และ ก3 และทำการสอบทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกับผู้สมัครทั่วไปในประเทศไทยทุกประการ

วิธีการสมัครเรียน

ผู้สมัครที่พำนักอยู่ในต่างประเทศประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาสามารถสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ทางออนไลน์ได้ที่ <https://www.stou.ac.th/main/apply.html> เช่นเดียวกับผู้สมัครทั่วไปในประเทศไทยทุกประการ โดยผู้สมัครต้องแจ้งที่อยู่ภายในประเทศไทยสำหรับใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยในการรับเอกสารที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้โดยต้องมีญาติ หรือผู้เกี่ยวข้องในประเทศไทยดำเนินการจัดส่งต่อให้กับผู้สมัครในประเทศที่พำนักอยู่ต่อไป

วิธีการชำระเงิน

ผู้สมัครที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ ให้ชำระเงินในอัตราเดียวกันกับผู้สมัครในประเทศไทย โดยดำเนินการชำระเงินค่าสมัครและค่าลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง หรือให้ญาติ หรือผู้เกี่ยวข้องในประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการชำระเงินแทน โดยมีช่องทางการชำระเงิน ดังนี้

- ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ด้วยบริการ Pay At Post (ยกเว้นไปรษณีย์อนุญาตเอกชน)
- ณ ร้าน 7-ELEVEN ทุกสาขา หรือจุดบริการรับชำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส

การบริการการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ

นักศึกษาที่พำนักอยู่ในต่างประเทศสามารถรับบริการการสอนและการสอบออนไลน์ โดยนักศึกษาต้องมีอุปกรณ์ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ๊ก หรือแท็บเล็ตอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีกล้อง มีระบบเสียง (Audio) ครบถ้วน และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วอย่างน้อย 10 Mbps ที่จะใช้สื่อสารระหว่างรับบริการการสอนและการสอบออนไลน์

กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ๊กไม่สามารถใช้กล้องได้ นักศึกษาสามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตที่มีกล้องในตัวเพื่อยืนยันตัวตนประกอบการสอบ และใช้ถ่ายภาพกระดาษคำตอบหรือกระดาษทดได้ในการสอบอัตนัยหรือชุดวิชาที่มีการคำนวณ

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมทั้งติดตามข่าวสารการจัดสอบออนไลน์ เช่น การเข้ารับการทดสอบเสมือนจริงก่อนวันสอบได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย https://web4.stou.ac.th/online_exam/